

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KAMART – บางที ก็ยอมซื้อแพง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิว์หัว... ด้วยเหตุผลเดียวที่เคยมีคนกล่าวไว้ เพราะว่า มีโอกาสขายแพงกว่า

เว้นเสียแต่ว่า ราคาที่จะขายแพงกว่า มันไม่คุ้มค้ำกับราคา หรือโอกาสในทางลง อันนี้ เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าลองเทียบราคาที่คาดหวังว่าจะได้ กับราคาที่จะต้องตัดขาดทุน ถ้าอัตราส่วน น้อยกว่า 1 ต่อ 5 ก็อาจจะเสี่ยงไป แต่ถ้าซื้อสูงหรือซื้อแพง แล้วจุดตัดขาดทุน เทียบกับกำไร แล้วมากกว่า 1 ต่อ 5 นั้นแหละครับ ซื้อแพง เพื่อเก็งกำไรในราคาที่แพงกว่า เป็นสิ่งที่ทำได้... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บางทีก็มีหลายๆ จังหวะในการเข้าซื้อ จะมาอ่านในคอลัมน์นี้ ก็อาจจะเห็นราคาที่มีมันแพงไปแล้วจริงๆ นั้นแหละครับ เพราะเรามาว่ากันในตอนตลาดปิดแล้ว ถ้าหากว่าเราหนึ่งเฝ้าจับตาดูอยู่กับตลาด เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคา ที่น่าสนใจ ก่อนที่ตลาดจะเปิด ซึ่งนั่นแปลว่า เราอาจจะซื้อราคาซื้อ ที่ถูกกว่ามาก่อนหน้านั้นแล้ว... แต่การที่เอามาเข้าตลาดอาเซียน ก็เพราะที่ว่า โอกาสขายแพงกว่า หรือแพงมากๆ ถ้าจะถือยาว ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่ จึงได้เอามาเข้าตลาดอาเซียน... หากท่านติดตามตลาด ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น แล้วดูกราฟและเครื่องมือทางเทคนิคประกอบ ท่านอาจจะได้หุ้นราคาที่ต่ำกว่าคนอื่น ๆ ก็ได้นะ (ถ้าคนอื่นเขาดูกราฟตอนเปิดตลาดไปแล้วนะ) และจะบอกว่าการใช้ปัจจัยทางเทคนิค ในการเก็งกำไร หรือการลงทุนนั้น เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่เก่ง หรือดูไม่เป็นแน่ๆ แต่อาจจะใช้เวลาศึกษา และสะสมประสบการณ์หน่อย ยังไงเสีย ทุกคนจะเก่งขึ้นมาเองได้ไม่ยาก อย่าท้อ และอย่าฝืนสิ่งที่เทคนิคบอกให้เราเห็น ก็แล้วกัน... เรียกว่า ถ้าผิด ก็อย่าถือ อย่าถือ อย่าตั้งต้น เท่านั้นพอ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว เป็นหุ้นเก็งกำไร ที่อาจจะมองระยะสั้นๆ ก็พอได้ แต่ถ้าจะลองมอง

กันในเกมยาวๆ ขึ้นกว่าเดิมหน่อย รูปแบบทางเทคนิค ก็บอกว่า น่าจะมีโอกาสไปยาวๆ ได้เหมือนกันนะ

แนวรับ : ... 5.85-5.75 และ ต้องไม่หลุด 5.60 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 6.80-7.00 แต่ถ้าจะมองรอบยาวก็ 10-11

Price Chart...(KAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KAMART... อย่างแรกที่ชอบราคาหุ้น ที่อาจจะมองว่าแพง หรือ แพงไปหน่อย แต่นั่นเพราะเขาเป็นโครงสร้างขาขึ้น ถ้าจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้าง ก็อาจจะยังเป็นไปในแนวโน้มขาขึ้น การอ่อนตัว ก็เพื่อขึ้นในระยะต่อไปได้... แต่ด้วยรูปแบบสัญญาณทางเทคนิคในบางเครื่องมือ อาจจะทำให้เรารู้ได้ง่ายๆ ว่า การย่อหรือการอ่อนตัว อาจจะไม่ได้มีไม่มาก หรือ อาจไม่อ่อนตัวลงมาเลยก็ได้ การจะซื้อที่ราคาปิด ก็ถือว่าไม่ผิดอะไร เรียกว่า เป็นการซื้อตามน้ำ ก็ยังได้... ในภาพนี้ เป็นแค่โครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้น ถ้าไปมองโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆ อาจจะเห็นแนวโน้มที่ดีๆ หรือชัดเจนได้อีกต่างหาก ภาพนี้ แค่ MA ก็น่าสนใจแล้วละ